

ความสำคัญและที่มาของวันชาติ

“วันชาติ” คือวันที่กำหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ โดยมากมักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย วันชาตินั้นมักจะเป็นวันก่อตั้งรัฐ หรือดินแดน หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ หรือวันที่มีเอกราชในรัฐ หรือได้รับเอกราชคืนจากผู้ยึดครอง นอกจากนี้ยังอาจใช้วันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์หรือศาสนาเป็นวันชาติก็ได้ บางรัฐถือวันเกิดของประมุขแห่งรัฐเป็นวันชาติ โดยเฉพาะรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในกรณีที่เปลี่ยนพระประมุข วันชาติก็เปลี่ยนด้วย หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ โดยทั่วไป

“วันชาติ” ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีเพียงวันเดียว แต่ก็มีบางประเทศเช่นกันที่มี “วันชาติ” มากกว่าหนึ่งวัน ทั้งนี้เพราะประเทศนั้นๆ อาจจะนับวันที่ได้รับเอกราชหรือวันที่ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคม และวันที่มีการสถาปนาการปกครองขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะมีใช้วันเดียวกัน แต่เป็นวันสำคัญเสมือนวันชาติเท่าๆกัน เช่น ประเทศปากีสถาน จะมีวันชาติตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ที่เรียกว่า “Republic Day” และวันที่ ๑๔ สิงหาคม เป็น “Independence Day” ส่วนฮังการี ก็มีถึง ๓ วันคือ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๐ สิงหาคม และ ๒๓ ตุลาคม สำหรับจีน นอกจากจะมีวันชาติตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม แล้ว ที่ฮ่องกงอันเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน ที่มีขึ้นหลังจากอังกฤษ คืนเกาะ ฮ่องกงให้จีนก็มีการเฉลิมฉลองวันที่ตรงกับวันสถาปนาการปกครองพิเศษนี้ขึ้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม อีกด้วย

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไป จะถือเอาวันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ เช่น

วันชาติของเดนมาร์ก คือวันที่ ๑๖ เมษายน ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีมาการเรีตที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก (Queen Margrethe II).

วันชาติสวีเดนคือวันที่ ๖ มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่พระเจ้ากุस्ताฟวาช่าแห่งสวีเดน ขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ.๑๕๒๑

วันชาติของญี่ปุ่นคือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิอาคิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น (Akihito)

ประเทศไทยเราได้ถือเอาที่ ๕ ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ในวันนี้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พ่อหลวงของแผ่นดิน" วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันที่รวมความสำคัญถึง ๓ สถาบันหลักของชาติดังนี้ เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นพุทธมามกะ เปรียบเสมือนสถาบันศาสนา และในวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีการทางศาสนาที่สำคัญ และพระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ แสดงถึงความเป็นสถาบันชาติ นับได้ว่าวันที่ ๕ ธันวาคมนี้เป็นวันชาติที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ตระหนักในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติดังกล่าว และมีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พ่อหลวงของแผ่นดิน" ซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ "ประเทศชาติ" ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความเสียสละมาอย่างยาวนาน

“วันชาติ” สำคัญไฉน

“คนเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง	ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
ไม่ยอมให้เสียที่ที่เกิดมา	ในหมู่ประชาชนชาวไทย
แม้ใครตั้งจิตคิดรักตัว	จะมัวนอนนิ่งอยู่ไฉน
ควรให้ร้อนกร้อนใจ	เพื่อให้ฝรั่งพร้อมทั่วตน
ชาติใดไว้รักสมัครสมาน	จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
แม้ชาติย่อยยับอัปจน	บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร.....”

ข้อความตอนหนึ่งของบทเพลง “ไว้รัก ไร้ผล” คำร้องโดยพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้แต่งทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้เรียบเรียง ขึ้นเพื่อเตือนสติคนไทยให้มีจิตสำนึกในความรักชาติ สมัครสมานสามัคคี และไม่คิดแตกแยก ประเทศไทยของเราดำรงคงความเป็นชาติอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ทรงกอบกู้และรักษาชาติบ้านเมืองไว้ เพื่อให้ คนไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ทุกวันนี้

วันชาตินั้น สำคัญไฉน

วันชาติ คือวันที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วได้ถือกำหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็น ชาติของประเทศนั้นๆ โดยมากมักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย วันชาติมักจะเป็นวันที่ก่อตั้ง รัฐ หรือดินแดน หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ หรือวันที่มีเอกราชในรัฐ (หรือได้รับเอกราชคืนจากผู้ ยึดครอง) นอกจากนี้ยังอาจใช้วันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือศาสนาเป็นวันชาติก็ได้

ความสำคัญของวันชาติในแต่ละประเทศนั้นย่อมแตกต่างกันไป บ้างก็เห็นว่ามีสำคัญ มาก บ้างก็ไม่เน้นความสำคัญมากนัก เช่น ในประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา จะมีการเฉลิม ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ บางรัฐถือวันเกิดของประมุขแห่งรัฐเป็นวันชาติ โดยเฉพาะรัฐที่มี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ประเทศญี่ปุ่น ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรภูฏาน หรือสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งถือเอาวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระ จักรพรรดิเป็นวันชาติด้วย เมื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ประชาชนนั้นมีความ ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก เหมือนเช่นประเทศไทย ที่ถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม เป็น “วันชาติ” และถือตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบัน ประชาชนไทยต่างแสดงความเคารพสักการะเทิดทูนสถาบันพระ มหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด จะเห็นได้ว่าทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี คนไทยทุกคนพร้อม ใจกันร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองและร่วมกันแสดงออกถึงความ จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นการที่ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองและร่วมกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีมากกว่าการแสดงออกในทางการเมือง ถึงสถาบันชาติ